

Số: **84** /BC-BPC

Điện Biên Phủ, ngày **14** tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 653/BC-UBND, ngày 04/12/2023 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, qua thẩm tra Ban có ý kiến như sau:

1. Về kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với Báo cáo số 653/BC-UBND về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ. UBND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn về phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Quán triệt triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Điện Biên Phủ.

Các giải pháp phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được quan tâm, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công khai các thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách, quá trình triển khai thực hiện các dự án; ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định...

Thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Tân Thanh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng,

tiêu cực. Tiếp tục phối hợp phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động giám sát, phản biện xã hội về phòng chống tham nhũng.

Năm 2023, UBND thành phố không phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.

2. Về tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số phòng ban, cơ quan, UBND phường, xã chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả; Việc triển khai thực hiện một số quy định về minh bạch trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức.

Việc tự kiểm tra và công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các vụ việc, hành vi tham nhũng có mặt còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị và xã, phường còn chưa nghiêm túc.

3. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ban Pháp chế nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 mà UBND thành phố đã đề ra.

4. Đề nghị UBND thành phố

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, công tác quản lý tài chính ngân sách và đầu tư công.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra và công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc, hành vi tham nhũng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, UBND xã, phường trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, các hành vi tham nhũng nói riêng. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với MTTQ, các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trong việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban pháp chế trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thành phố (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND thành phố
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Tường